



ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับสิทธิและสวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ โดยใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชณ วิทวารวัฒน์)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. / โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๒๐

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รับที่ ๒๒๑
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 28247
วันที่ 19 ก.ย. 2565
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๘๘๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
รับที่ 15108
วันที่ 19 ก.ย. 2565

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๖๕๑
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อรับสิทธิและสวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ โดยใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.co.th



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๕๐๕๓

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งได้เปิดให้บริการทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ ในกรณี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประสานแจ้งหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลรับทราบ เพื่อให้คนพิการสามารถรับสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วต่อไป ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่า ได้ทุกรูปแบบและสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพยังคงใช้ได้ตลอดไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๙๐๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการสามารถรับสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/หัวข้อ> “หนังสือแจ้งเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์”



สำนักนโยบายและแผน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔



Change For Good

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๗๐๓/ ๗๐ ค ๗



กทอ.สนท.สช.

เลขรับที่ 934
วันที่ 27 ก.ค. 65
16.05น

กระทรวงมหาดไทย
กองการส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการมหาดไทย
วันที่ 27 ก.ค. 2565
เลขรับ 34815
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แสดงบัตรประจำตัว สำนักนโยบายและแผน สป
วันที่ 27.7.2565
เลขรับ 7372
16.05น

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งได้เปิดให้บริการทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศฯ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอความร่วมมือท่านประสานแจ้งไปยังหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลได้รับทราบ เพื่อให้คนพิการสามารถรับสิทธิ สวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี อาระยะกุล)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๗ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีคนพิการมีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ซึ่งออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการแสดงผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใช้ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ

ข้อ ๔ การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องปรากฏภาพบัตรประจำตัวคนพิการเสมือนจริง และมีรายการข้อมูลที่แสดงเป็นไปตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สรณภักดิ์ อนุมนตรีราชกิจ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ